
 

         

 

       

 

 
กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  

 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และพิจารณาความคืบหน้าในการจัดเสวนาของคณะกรรมาธิการ 

  
  เมื่อวันพุธท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม 
คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๓ โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ทําหน้าท่ีประธาน 
ในการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสําคัญ ดังนี้  

 พิจารณาความคืบหน้าในการจัดเสวนาของคณะทํางานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ย่ังยืน  

ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะทํางานจัดหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน กล่าวว่า ตามท่ีคณะกรรมาธิการได้มีมติ 
ในการจัดเสวนา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนําหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติท่ียั่งยืน” ในวันท่ี ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่ งประเทศไทย  (กฟผ . ) จั งหวัดกาญจนบุรี  
เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ท่ี เ ป็ นประ โยช น์ ต่ อการจั ด ทํ าข้ อ เสนอ เ ชิ งน โยบาย 
ในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนําหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
ท่ี ยั่ ง ยื น ใ ห้ เ กิ ดผล เ ป็นรู ป ธ ร รม ท่ี ยั่ ง ยื น  ใน เบื้ อ ง ต้ น 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสําหรับการเสวนาเรียบร้อยแล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายจํานวนท้ังส้ิน ๔๕๐ คน ได้แก่ โรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการขับเคล่ือนศาสตร์พระราชา จํานวน ๒๘ โรงเรียน ผู้อํานวยการเข่ือนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

ฉบับท่ี ๕๔/๒๕๖๓ วันพุธท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗-๘   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๐๙
E-Mail : edu.senateth@gmail.com 
https://bit.ly/2lU4U6t 
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แห่งประเทศไทย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ฯลฯ เป็นต้น  

 พิจารณาความคืบหน้าการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ 
การอาชีวศึกษา  

 นายศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา  
กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้พิจารณาและจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษา ดังนี้  

 ๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวะศึกษาเอกชน  
และรายงานการพิจารณาศึกษา  เ ร่ื อง  ข้อ เสนอเ ชิงนโยบาย ว่า ด้วย 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ซ่ึงคณะอนุกรรมาธิการฯ  
ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาท้ังสองเรื่องเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมาธิการเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
และนําเสนอต่อท่ีประชุมวุฒิสภาต่อไป 
 ๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การจัดทวิศึกษาเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า และสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงรายงานดังกล่าวได้แนวคิดจากการเดินทางไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน  
ท่ีให้ความสําคัญกับการศึกษาท้ังด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิตตามความถนัดและความสนใจ ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูล ประเด็นความคิดเห็น  
และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาและนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการต่อไป  
    

 
  

ภาพ – ข่าว โดย ธิดา – เบญญา


